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Hefur Reykjavíkurborg sett einhverjar reglur vegna fésbókarsíðna sem eru í eigu borgarinnar? 
Fjöldi skóla- og leikskóla er með slíkar síður, fara fram einhver samskipti á milli foreldra og 
stjórnenda innan þessa síðna? Hver ber ábyrgð á síðunum ? Vekja má athygli á síðu 
Kelduskóla þar sem  óprúttnir aðilar hafa komist yfir aðgangsupplýsingar síðunnar og tekið 
hana yfir, hvað gerir Reykjavíkurborg í þeim tilfellum?


